

## CHÙA ÔNG



**Chùa ông tọa lạc ở số 678 đường Nguyễn Trãi, Quận 5, thờ Quan Công.** Người Hoa và người Việt thường gọi đây là "chùa ông lớn". Đây cũng là nơi hội họp của người Triều Châu nên còn gọi là "Nghĩa An Hội Quán" (Nghĩa An là tên một vùng đất ở Quảng đông (Trung Quốc), nơi đa số người Triều Châu sinh sống).

Chùa được xây cất vào năm 1840 và đã được trùng tu nhiều lần, trong số đó có các lần trùng tu lớn vào năm 1866, 1901, 1969. Lần

trùng tu gần nhất vào năm 1984.

Quan Công là một nhân vật trong lịch sử Trung Hoa thời Tam Quốc, được xem là tượng trưng cho những đức tính, đạo đức của người quân tử. Đó là công minh, chính trực, dũng cảm, thủy chung, cao thượng, trọng chữ tín, trong danh dự nhân nghĩa... Ông được xưng tụng là "vạn cổ nhất nhân" (người xưa nay chỉ có một).

Chùa được xây dựng theo kiểu chữ "Quốc" với các dãy nhà khép kín vuông góc để tạo một khoảng trống ở giữa gọi là sân "Thiên Tinh" (giếng trời). Mái chùa có 3 cấp : giữa cao, hai bên thấp hơn. Trên nóc có gắn tượng sành hình hai con rồng tranh trái châu màu đỏ. Từ ngoài bước vào trong chùa, bên phải có bệ cao thờ ông Bốn, bên trái là tàu ngựa với một tượng ngựa gỗ màu đỏ cao khoảng 2,5m. Đó là "ngựa xích thố", con chiến mã của Quan Công. Qua khỏi gian tiền sảnh là sân Thiên Tinh với những chậu cây cảnh, ở hành lang có những bia đá ghi niên đại trùng tu chùa và tên tuổi những người đóng góp vào việc trùng tu đó. Phía trong dãy cửa là gian thờ với tượng Quan Công bằng thạch cao, cao độ 50cm, ngồi trên hổ trướng, một tay vuốt râu, một tay cầm sách đọc, hai bên là tượng Châu Xương và Quan Bình thấp hơn. Phần phía ngoài của gian chính là các hàng bài vị bằng gỗ sơn son thếp vàng và các quả chuông. Bệ thờ ở giữa gian chính điện. Tượng thờ được đắp bằng thạch cao, sơn màu, cao khoảng 3 mét. Hình tượng Quan Công thể hiện ở đây mang những chi tiết đã trở thành qui ước : mặt đỏ, râu năm chòm dài đến ngực, tư thế đưa tay vuốt râu, đầu đội mũ gắn kim hoa, mặc giáp trụ bên trong và áo bào xanh lá cây bên ngoài (để chỉ ông là người văn võ song toàn)... Đứng hai bên bệ thờ là tượng Châu Xương và Quan Bình. Hai bên bệ thờ Quan Công là bệ thờ bà Thiên Hậu và Thần Tài.

Người Hoa thuộc bất cứ bang nào và cả người Việt đều đến cúng kiến ở chùa ông. Lễ cúng ông (Quan Công) ở chùa vào ngày 24 tháng 6 âm lịch và rằm tháng giêng. Rằm tháng giêng là lễ hội lớn nhất, có hát xướng, múa lân...Lễ hội thường kéo dài 10 ngày. Ngoài ra chùa còn cúng Bà Thiên Hậu (23 tháng 3 âm lịch), cúng ông Bốn vào mồng 1 tết và rằm tháng tám.